

Học sinh Đỗ Ngọc Minh Khuê- Tấm gương tiêu biểu chi đội 7A4

Với cương vị là một lớp trưởng, là một thành viên của chi đội 7A4 trường THCS Lê Quý Đôn Long Biên --à Nội. Đối với em, dù đã tiếp xúc và tương tác với tất cả các thành viên trong lớp. Người em cảm thấy đặc biệt và cho em những ấn tượng sâu sắc nhất chính là Đỗ Ngọc Minh Khuê --Lớp phó Văn-Thể-Mỹ lớp em.

Từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường này, người tôi gặp đầu tiên là Khuê. Khi đó, em chưa từng nghĩ rằng Khuê ở tương lai sẽ cho em những bất ngờ mà em chưa từng nghĩ đến. Ở một chức vụ có tiếng nói trong lớp, Khuê luôn đi học sớm, trang phục gọn gàng ,bài vở chuẩn bị khá nghiêm túc nên được các thầy cô rất yêu quý . Trong học tập, dù có phần hơi rụt rè nhưng bạn thường xuyên giơ tay phát biểu, luôn chăm chú nghe giảng và ghi bài đầy đủ . Trước những kì thi bạn thường chia sẻ những kiến thức của mình và cùng các bạn ôn bài để có những con điểm 9, 10 mang theo niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô.

Với kết quả học tập xuất sắc và tính cách thân thiện, dễ gần, Khuê luôn được các bạn trong lớp tôn trọng và quý mến. Khuê là một người hoạt động rất năng nổ và nhiệt tình trong các tiết mục văn nghệ của lớp nói riêng và của trường nói chung. Trong các phần biểu diễn văn nghệ, Minh Khuê luôn là người biên đạo cũng như là trung tâm của màn trình diễn, Nhờ bộ não sáng tạo và những động tác độc đáo của bạn ấy, những tiết mục văn

nghệ của bọn em thường được giải và làm cô giáo chủ nhiệm của chúng em tự hào.

Ở trường Minh Khuê được biết đến là một học sinh mẫu mực và thân thiện. Còn ở nhà thì Khuê chính là một người con hiếu thảo, một người chị, người em biết nhường nhịn và quan tâm, một người cháu rất tài giỏi của ông bà và là một người rất yêu thương gia đình mình.

Khuê có thể không phải một người hoàn hảo, nhưng cậu ấy luôn cố gắng trong mọi thứ, từ những thứ giản đơn nhất đến những việc như học tập, tham gia các hoạt động của trường. Tất cả đều là để Khuê trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình, đó là một trong những điều em thích nhất của cậu ấy.

Có thể đối với mọi người, Khuê chỉ là một người cán bộ lớp như bao người khác. Nhưng với em, Khuê chính là niềm tự hào của Chi đội 7A4 và là một tấm gương sáng để mọi người có thể noi theo học hỏi.



TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN